



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปลัมภ์) สำนักงานเขตพระโขนง โทร. ๐๒ ๓๘๓๒๙๔๒

ที่ กท๔๙๑๑.๐๓ / ๑๔๓ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุตามโครงการดำเนินงานความมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้เปิดเผยโดยเปิดเผย ณ สถานที่เปิดเผยของหน่วยงานของรัฐนั้น

โรงเรียนพูนสิน(เพชรสุขอุปลัมภ์) ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปลัมภ์) มาด้วยแล้วจำนวน ๒ ชุดมาเพื่อโปรดดำเนินการดังนี้

๑. นำลงประกาศทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th)
๒. ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน และนำลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางพิมพ์ชยา ธนโชติชุตีวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนพูนสิน(เพชรสุขอุปลัมภ์)



ประกาศโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติด
ในสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) ได้มีโครงการ ชื่อโครงการการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหายาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัตถุประสงค์โครงการการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพ
มหานคร จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นิต เครื่องเขียน (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

พิมพ์ชยา ธนโชติชุตติวัฒน์

(นางพิมพ์ชยา ธนโชติชุตติวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพูนสิน(เพชรสุข
อุปถัมภ์)

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร